

Số: /BC-UBND

Hạ Hòa, ngày tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới và chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Hòa

Thực hiện Văn bản số 1005-CV/HU ngày 14/03/2024 của Huyện ủy về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBND huyện Hạ Hòa báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Thuận lợi

Công tác chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được triển khai tích cực, có sự điều hành thống nhất từ huyện xuống cơ sở. Kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố, đầu tư xây dựng; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

##### 2. Khó khăn

Địa huyện bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung; mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn còn thấp; một bộ phận nhân dân nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu của chương trình hạn chế; cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ... Cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhà Văn hoá khu dân cư chưa đảm bảo theo quy định.

#### II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

##### 1.1. Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TU, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung thực hiện của Chương trình đến các cấp, các ngành và người dân (tham mưu ban hành Kế hoạch số 1003/KH-UBND ngày 02/07/2020 của UBND huyện về thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm theo lộ trình). Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình thông qua các hình thức đa dạng, phong phú (trên các

*phương tiện thông tin đại chúng, qua pano, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị, hội thảo,...), triển khai đồng bộ trên toàn huyện, giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên và đặc biệt là người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.*

## **1.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết**

Ngay sau khi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Về quản lý nguồn kinh phí xây dựng Nông thôn mới: Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hàng năm nguồn vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương đã được phân bổ chi sự nghiệp và chi đầu tư đúng quy định; kiểm tra, giám sát đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới và xây dựng báo cáo Huyện ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Phú Thọ.

## **2. Kết quả thực hiện**

### **2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu**

- Kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã ước đến hết tháng 6/2024: Toàn huyện ước 13/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,42%, tăng 8 xã so với giai đoạn 2016-2020, đạt 118,2% mục tiêu Nghị quyết (*Nghị quyết giao 11 xã*). Các xã đạt NTM: Gia Điền, Âm Hạ, Văn Lang, Hương Xạ, Đại Phạm, Minh Hạc, Lang Sơn, Bằng Giã, Hiền Lương, Vĩnh Chân, Yên Luật, Vô Tranh, Yên Kỳ.

Có 4 xã đạt 10-14 tiêu chí (Xuân Áng, Minh Côi, Tứ Hiệp, Hà Lương).

- Kết quả khu đạt chuẩn nông thôn mới ước dân cư đến hết T6/2024: Đến nay, toàn huyện có 129/180 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 71,6% tổng số khu dân cư; chưa có khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

### **2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp**

Để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đến nay, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện của từng nội dung như sau:

- Giải pháp số 1 về *“Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình. Kiện toàn và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp theo quy định”*:

+ Trong những năm vừa qua vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới luôn

được đề cao thể hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế địa phương, cấp ủy, chính quyền các xã và khu dân cư để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Để tăng cường công tác tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia huyện trong xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã kịp thời kiện toàn thành viên BCD huyện, 19/19 xã đã bố trí 1 công chức địa chính - nông nghiệp phụ trách thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn xã.

+ Giai đoạn 2021-2025, Bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp đã được kiện toàn bước đầu phát huy được hiệu quả, thực hiện tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra giám sát về thực hiện Chương trình; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới.

- Giải pháp số 2 về *“Đẩy mạnh, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới để mọi cán bộ, Đảng viên và người dân nhận thức được “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; tạo ra được sự đồng thuận, hưởng ứng, góp công, góp sức của cán bộ và nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương những gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo để phổ biến nhân rộng”*.

+ Trong những năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo, bám sát thực tế, tích cực tham mưu đề xuất tìm ra các giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, thiết thực đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Ban quản lý chương trình NTM ở cấp xã và Ban phát triển thôn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và người dân nông thôn tham gia thực hiện Chương trình. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện chương trình; trong thực hiện tiến hành công khai, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp làm và giám sát. Thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Giải pháp số 3 về *“Chỉ đạo thực hiện đầy đủ 11 nội dung thành phần của Chương trình, trong đó chú trọng hơn nữa việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn đồng bộ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp, giải quyết việc làm tại nông thôn; quan tâm phát triển y tế, giáo dục; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp – an toàn; đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn nông thôn”*.

+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động. Có kế hoạch cụ thể

triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, tập trung vào các sản phẩm mũi nhọn, sản phẩm có thế mạnh tại các xã nằm trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác, trang trại, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý...

+ Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình: Vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địa phương, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; vốn các chương trình lồng ghép khác (y tế, giáo dục, văn hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...), vốn tín dụng, vốn từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; sự đóng góp của người dân.

+ Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề theo từng ngành, lĩnh vực để tổ chức triển khai có hiệu quả.

- Giải pháp số 4 về *“Tập trung huy động đa dạng, lồng ghép tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình; bố trí hợp lý nguồn ngân sách địa phương, các nguồn xã hội hóa, các khoản đóng góp của nhân dân, các nguồn tài trợ cho đầu tư cho xây dựng nông thôn mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tạo nguồn nội lực vững chắc phục vụ Chương trình; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, y lại vào hỗ trợ của cấp trên”*.

- Cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn: UBND huyện đã lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách Trung ương, địa phương, các dự án đầu tư công trình giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, giảm nghèo...) để thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới.

+ Cơ chế giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đảm bảo tính công khai, minh bạch, có sự đồng lòng của nhân dân.

+ Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất:

+ UBND huyện đã ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện (làm đường bê tông xi măng nông thôn các xã: Gia Điền, Văn Lang, Bằng Giã, Hiền Lương, Xuân Áng...; nâng cấp cải tạo đường huyện đoạn từ ĐT314 đi qua UBND xã Gia Điền.

+ UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí số 17 về Môi trường, triển khai xây dựng hệ thống khu xử lý rác thải tại xã Phương Viên.

+ Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn tín dụng cho nhân dân.

- Cơ chế chính sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, nhất là huy động từ người dân:

+ Đối với nguồn ngân sách nhà nước: UBND huyện đã họp, căn cứ đề xuất của các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, phân bổ, quản lý thực hiện nguồn vốn theo các chương trình, dự án đầu tư đúng quy định.

+ Đối với nguồn lực huy động từ người dân: Thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, xã hội hóa.

- Giải pháp số 5 về *“Tiếp tục thực hiện chính sách thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, mức thưởng cụ thể như sau: Thưởng 1 tỷ đồng/xã cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao và các xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc sử dụng số tiền thưởng trên đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực để phục vụ cho Chương trình và cho người dân địa phương được hưởng thụ chính sách từ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”*.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Hạ Hòa ước có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bằng Giã, Minh Hạc, Lang Sơn, Hiền Lương, Vĩnh Chân, Yên Luật, Yên Kỳ, Vô Tranh), mức thưởng 1 tỷ đồng cho/xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ số tiền thưởng trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp, môi trường nông thôn được cải thiện, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng người dân nông thôn, từ đó nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân được nâng cao, người dân đã tích cực, chủ động tham gia vào các nội dung của Chương trình.

- Bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét: Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao,... có bước phát triển mạnh mẽ, các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện; chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn ngày một tốt hơn; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Cảnh quan nông thôn thay đổi theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh;

- Thu nhập của người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm; đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao; tình hình chính trị, an ninh trật tự tại các địa phương được giữ vững;

- Công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình được quan tâm thực hiện. Bộ máy chỉ đạo và bộ máy giúp việc ban chỉ đạo các cấp được kiện toàn đồng bộ. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành cơ bản đầy đủ; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; công tác thi đua - khen thưởng được chú trọng triển khai, kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc và tạo động lực trong thực hiện chương trình.

## **2. Hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

Cơ sở hạ tầng (hệ thống cung cấp nước sạch, trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng,...) nhà văn hoá khu dân cư còn bất cập không đủ diện tích, trang thiết bị còn khó khăn, thiếu thốn, việc thu gom xử lý rác thải một số xã còn chưa đảm bảo, việc xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Hạ tầng phục vụ nông nghiệp tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều hồ đập, hệ thống thuỷ lợi xuống cấp chưa được củng cố, cải tạo kịp thời, hạn chế tới dịch vụ sản xuất. Lao động nông nghiệp nông thôn ngày càng thiếu hụt do chuyển dịch sang lĩnh vực khác, nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

### **2.2. Nguyên nhân**

- Nguyên nhân khách quan:

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế do vậy khả năng huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình bị ảnh hưởng;

+ Mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn còn thấp; cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ...; việc xây dựng hệ thống nước sạch tập trung tại các xã trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn do dân số thưa, địa hình phức tạp, địa bàn dân cư rộng nên phải đầu tư hệ thống đường ống lớn, chi phí đầu tư cao; Cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhà văn hoá khu dân cư chưa đảm bảo theo quy định.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác chỉ đạo, phối hợp điều hành thực hiện chương trình của một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể kết quả chưa rõ nét, có lúc còn thiếu chặt chẽ.

+ Bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên một số xã kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao còn hạn chế.

+ Công tác xã hội hóa thu hút các nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế và khó khăn, chưa phát huy hết các nguồn lực trong cộng đồng dân cư.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

- Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Vô Tranh, xã Yên Kỳ triển khai hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu hết tháng 6/2024 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Vô Tranh, xã Yên Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đối với 6 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá mức độ đạt, xác định lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí theo thứ tự ưu tiên; chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung quy hoạch; huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện, đảm bảo tăng số lượng, chất lượng các tiêu chí hàng năm

- Chỉ đạo các xã trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của chương trình, phấn đấu có thêm ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu.

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện nhằm huy động sự đồng thuận, tham gia chương trình của toàn xã hội. Đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện chương trình trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

## **2. Các giải pháp tập trung chỉ đạo**

- Giải pháp về huy động nguồn lực và xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Thực hiện tập trung nguồn vốn đầu tư vào các tiêu chí chưa đạt, lồng ghép, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để hoàn thành tiêu chí về: giao thông, giáo dục, văn hóa, nhà ở dân cư... từ các nguồn vốn: ngân sách TW, địa phương, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; vốn các chương trình lồng ghép khác (y tế, giáo dục, văn hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...), vốn tín dụng, vốn từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; sự đóng góp của người dân.

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đóng góp tiền, hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng trong thực hiện tu sửa, đầu tư xây dựng các công trình: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, trường học, hệ thống nước sạch, rác thải sinh hoạt,...; tự sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang, xây mới nhà ở, khuôn viên gia đình.

- Giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội... và các phương tiện thông tin đại chúng khác các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về Chương trình, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự...

- Giải pháp về công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện: có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối chương trình và bộ máy giúp việc các cấp, cần có sự chỉ đạo thống nhất về bộ máy tổ chức giúp việc các cấp trên địa bàn huyện, có chính sách khuyến khích và phụ cấp chế độ đặc thù đối với cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trực tiếp tham gia thực hiện chương trình.

Trên đây là Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới và chính sách thương trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Hòa, UBND huyện Hạ Hòa trân trọng báo cáo/.

***Nơi nhận:***

- CT, CPCT;
- VP Huyện ủy;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Hồng**